

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุตรคมนารีเกษุปลั้มภ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
1	ภัยบุคคล - ครูกับนักเรียน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บริหาร และ/หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยเด็ดขาด 2. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนเกินกว่าที่ระเบียบของราชการกำหนด 3. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่กับนักเรียนสองต่อสองในที่ลับตาคนหรือในที่ที่บุคคลอื่นที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 4. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปล่อยให้นักเรียนไปกับบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ปกครอง เว้นแต่เป็นบุคคลที่ผู้ปกครองมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ปกครองแทน
	- ครูกับบุคคลอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาศัยสถานการณ์ต่างๆ หลอกลวงหรือกลั่นแกล้งผู้อื่นเพื่อคาดหวังให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มีควรได้ 2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้วาจาที่สุภาพและให้บริการด้วยมิตรไมตรีแก่ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ 3. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนไปในทางชู้สาวกับบุคคลอื่นที่มีใช้คู่สมรสของตน
	- ครูกับครู	<ol style="list-style-type: none"> 1. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำความลับของเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียมาเปิดเผย 2. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสนิทสนมหรือมีความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงจนเกินเลยความเป็นเพื่อนร่วมงานกันตามปกติ 3. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาศัยสถานการณ์ต่างๆ หลอกลวงหรือกลั่นแกล้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน 4. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน
	- อื่นๆ	

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
2	อุบัติเหตุ อัคคีภัย/วาตภัย/ อุทกภัย/ธรณีพิบัติภัย	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ความแข็งแรง อาคารสถานที่อย่างสม่ำเสมอ 2. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นอันตรายจากอัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย/ธรณีพิบัติภัย 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด 4. จัดทำแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุ อัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย/ธรณีพิบัติภัย 5. ดูแลสถานที่ให้สะอาด 6. เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยให้จัดทำรายงานและประมาณการความเสียหายในด้าน ปริมาณ และคุณภาพไปยังหน่วยงานต้นสังกัดทันที 7. จัดทำแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับอัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย/ธรณีพิบัติภัย 8. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ 9. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 10. จัดป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน ไว้ตามอาคารเรียนและโรงฝึกงาน
3	สาธารณภัย - สื่อสังคมออนไลน์	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ภัยจากสื่ออินเทอร์เน็ต 2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อย่างสร้างสรรค์ 3. ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน กวดขัน ดูแล ตามแหล่งสถานบันเทิง ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นต้น 4. ครูฝ่ายปกครองและครูที่ปรึกษาระดับชั้นเรียนกำกับ ติดตาม การมาเรียน ของนักเรียนและประสานกับผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับระหว่างบ้าน และโรงเรียน 5. จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของ โรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 6. ดำเนินการนำกลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาอบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต 7. จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ต่างๆ 8. ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามตรวจสอบ ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกมที่ให้บริการนักเรียนช่วงเวลาเรียน 9. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาสีขาว และห้องเรียนสีขาวอย่างเคร่งครัด